

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

สมัยประชุมสามัญสมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

วันที่ ๑๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

.....

รายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาดที่ลงชื่อและเข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายชัชวาล อินทะจร	ประธานสภา อบต.บ้านหาด	ชัชวาล อินทะจร
๒	นายสนิท สวัสดิ์	รองประธานสภา อบต. บ้านหาด	สนิท สวัสดิ์
๓	นายเกษม พ่วงจारी	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑	เกษม พ่วงจारी
๔	นายลำยอง เรืองอร่าม	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑	ลำยอง เรืองอร่าม
๕	นายศิริโรจน์ บุญมัน	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒	ศิริโรจน์ บุญมัน
๖	นางสาวเอมวลี พหุพันธ์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒	เอมวลี พหุพันธ์
๗	นายสุชาติ ดีประเสริฐ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓	สุชาติ ดีประเสริฐ
๘	นายฉลวย จงเจริญ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔	ฉลวย จงเจริญ
๙	นายจเร เกตุกรณ์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔	จเร เกตุกรณ์
๑๐	นายทอง ศรินันท์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕	ทอง ศรินันท์
๑๑	นายไพฑูรย์ ตรัยรัตน์สถิต	เลขานุการสภา อบต.	ไพฑูรย์ ตรัยรัตน์สถิต

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายผ่วน เอมดี	นายก อบต.บ้านหาด	ผ่วน เอมดี
๒	นายวิเชียร เรียบร้อย	รองนายก อบต.บ้านหาด	วิเชียร เรียบร้อย
๓.	ค.ต.ประเสริฐ ลำพู	รองนายก อบต.บ้านหาด	ค.ต.ประเสริฐ ลำพู
๔.	นายเชื่อน เกตุกรณ์	เลขานายก อบต.บ้านหาด	เชื่อน เกตุกรณ์
๔	นางธัญญธร สมพงษ์	ผอ.กองคลัง	ธัญญธร สมพงษ์
๕	นางสาวไพรินทร์ วัตถุประสงค์	หัวหน้าสำนักปลัด	ไพรินทร์ วัตถุประสงค์
๖	นางสาวศิริพร เอมดี	นักวิชาการศึกษา	ศิริพร เอมดี
๗	นายวรารุณี กวางคีรี	นายช่างโยธา	วรารุณี กวางคีรี
๘	นางสาวสุกัญญา แสงทอง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	สุกัญญา แสงทอง

ประธานสภาเปิดการประชุมเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด มีสมาชิกสภาลงชื่อและเข้าประชุมจำนวน ๑๐ ท่าน ครบองค์ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ประธานสภา ฯ - ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ประธานสภา ฯ - การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาดสมัยประชุมสามัญสมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สมาชิกสภาท่านใดจะแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุม ตามสำเนาที่สมาชิกสภาทุกท่านได้รับแล้วหรือไม่

ที่ประชุมสภา ฯ - ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญสมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ประธานสภา ฯ - สมาชิกสภาท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาขอมติโดยการยกมือ

มติที่ประชุมสภา ฯ - ที่ประชุมสภามีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญสมัยที่สองประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทั่งถาม

ประธานสภา ฯ - ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอใหม่

๔.๑ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ประธานสภา ฯ - ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาเห็นชอบ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๔๑ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔) ข้อ ๔๕ วรรคสาม กำหนดว่าร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามารถเร็วหรือไม่ได้ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณมีการพิจารณาสามารถเร็ว วาระที่ ๑ การรับหลักการร่างข้อบัญญัติ วาระที่ ๒ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ และการพิจารณา วาระที่ ๓ การลงมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ

การพิจารณา วาระที่ ๑ การรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

ประธานสภา ฯ - ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชี้แจงหลักการและเหตุผลตลอดจนรายละเอียด คำชี้แจงร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ต่อที่ประชุมสภา

นายก อบต. - เรียน ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด ทุกท่าน บัดนี้ถึงเวลาที่ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาดอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

จึงขอแจ้งให้ท่านประธานและสมาชิกสภาทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลังตลอดจน  
หลักการและแนวนโยบายในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตั้งต่อไปนี้  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาดใต้ประมาณการรายรับ ไว้ทั้งสิ้น  
๒๔,๔๔๔,๕๐๐ บาทไว้ดังนี้

รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากรประมาณการรับไว้ ๑๑๒,๐๐๐ บาท

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต ประมาณการรับไว้ ๑๖๓,๐๐๐ บาท

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ประมาณการรับไว้ ๒๒๓,๕๐๐ บาท

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ประมาณการรับไว้ ๑๐,๕๐๐ บาท

หมวดรายได้จากทุน ประมาณการรับไว้ ๕๐๐ บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้

หมวดภาษีจัดสรร ๑๓,๗๓๕,๐๐๐ บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ประมาณการรับไว้ ๑๐,๒๐๐,๐๐๐ บาท

ประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น ๒๔,๔๔๔,๕๐๐ บาท แยกเป็น

ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป ตั้งไว้ ๖,๐๖๕,๗๒๐ บาท

งานบริหารงานคลัง ตั้งไว้ ๒,๑๒๓,๔๖๐ บาท

แผนงานรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย ตั้งไว้ ๖๕,๐๐๐ บาท

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ตั้งไว้ ๑,๑๕๐,๒๒๐ บาท

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ตั้งไว้ ๒,๐๐๐,๔๗๕ บาท

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น ตั้งไว้ ๒๓๗,๐๐๐ บาท

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ตั้งไว้ ๔๐,๐๐๐ บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

งานบริการทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน ตั้งไว้ ๑,๖๙๕,๘๒๐ บาท

งานไฟฟ้าและถนน ตั้งไว้ ๕๑๘,๐๐๐ บาท

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตั้งไว้ ๗๖๗,๐๐๐ บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตั้งไว้ ๑๕,๐๐๐ บาท

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน ตั้งไว้ ๙๐,๐๐๐ บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ ตั้งไว้ ๒๓๘,๐๐ บาท

งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	ตั้งไว้ ๒๘๑,๗๐๐ บาท
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ตั้งไว้ ๑,๔๖๘,๖๕๙ บาท
แผนงานการเกษตร	
งานส่งเสริมการเกษตร	ตั้งไว้ ๘๓๘,๘๐๐ บาท
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
แผนงานงบกลาง	
งบกลาง	ตั้งไว้ ๖,๗๖๙,๖๔๕ บาท
รายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในแต่ละด้าน แต่ละแผนงาน แยกประเภทรายจ่าย ตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่สมาชิกสภาทุกท่านได้รับแล้ว	
ประธานสภา ฯ	- จะมีสมาชิกสภาท่านใดอภิปรายสอบถามหรือไม่
ที่ประชุมสภา ฯ	- ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดอภิปราย
ประธานสภา ฯ	- ขอมติที่ประชุมสภา สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบรับหลักการให้ลงมติโดยการยกมือ
มติที่ประชุมสภา ฯ	- ที่ประชุมสภามีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเอกฉันท์
<b>การพิจารณาวาระ ๒ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ</b>	
ประธานสภา ฯ	- ในการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณตามระเบียบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๔๙ กำหนดว่า ญัตติร่างข้อบัญญัติ ที่สภาลงมติรับหลักการแล้ว ให้ส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา คณะกรรมการแปรญัตติเป็นคณะกรรมการสามัญ คณะกรรมการประกอบด้วยสมาชิกสภาท่านนั้น ข้อ ๑๐๓ (๑) กำหนดว่าคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ถ้าเป็นคณะกรรมการสามัญจะต้องประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่า ๓ ท่าน เพื่อให้การดำเนินการแปรญัตติเป็นไปตามระเบียบเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการจำนวน ๔ ท่าน ขอให้สมาชิกสภาเสนอชื่อสมาชิกสภาเป็นคณะกรรมการแปรญัตติครั้งละ ๑ ท่าน โดยให้มีสมาชิกสภารับรอง ๒ ท่าน
	คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑
นายสุชาติ ดีประเสริฐ	- เสนอนายเกษม พ่วงจारी โดยมีสมาชิกสภารับรองจำนวน ๒ ท่าน ประกอบด้วย นายศิริโรจน์ บุญมัน และนายลำยอง เรืองอร่าม
	คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๒
นายเกษม พ่วงจारी	- เสนอนายสุชาติ ดีประเสริฐ โดยมีสมาชิกสภารับรองจำนวน ๒ ท่าน ประกอบด้วย นายจร เกตุกรณ์ และนายทอง ศิรินันท์
	คณะกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๓
นายศิริโรจน์ บุญมัน	- เสนอนายฉวย จงเจริญ โดยมีสมาชิกสภารับรองจำนวน ๒ ท่าน ประกอบด้วย นายเกษม พ่วงจारी และนายจร เกตุกรณ์

คณะกรรมการแปรรูปคดี คนที่ ๔

นายจเร เกตุกรณ์ - เสนอนายทอง ศิริพันธ์ โดยมีสมาชิกสภารับรองจำนวน ๒ ท่าน ประกอบด้วย นายฉลวย จงเจริญ และนายเกษม พ่วงจารี

ประธานสภา ฯ - ขอให้เลขานุการสภานัดประชุมคณะกรรมการแปรรูปคดี ฯ เพื่อเลือกประธาน และ เลขานุการ และให้คณะกรรมการมาปฏิบัติหน้าที่เพื่อรับคำแปรญัตติสมาชิกสภาหรือผู้บริหาร ท่านใดต้องการเสนอแปรญัตติให้ยื่นคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการตั้งแต่วันที่ ๑๕ - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ นาฬิกา และให้คณะกรรมการแปรรูปคดี ประชุมพิจารณาให้แล้วเสร็จ เพื่อเสนอให้สภาพิจารณาในวาระที่ ๒ และ ๓ โดยให้เสนอต่อ ประธานสภาแจ้งสมาชิกสภาทราบ โดยกำหนดประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่ ๒ ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

๔.๒ การพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

ประธาน ฯ - ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้เสนอให้สภาพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ ข้อ ๒๗ ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชี้แจงต่อที่ประชุม

นายก อบต. - เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาดได้เห็นชอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว บางประเภทไว้เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและการบริการประชาชน จึงมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์งาน บ้านงานครัว ดังนี้

๑. ด้วยเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์จำนวน ๒ เครื่อง ของกองช่างได้ชำรุดใช้งานไม่ได้เนื่องจาก ใช้งานมาเป็นเวลานานโดยจัดซื้อมาในปีงบประมาณ ๒๕๔๙ และงบประมาณ ๒๕๕๕ ซึ่ง เจ้าหน้าที่พัสดุได้ส่งซ่อมแล้วร้านประมาณราคามาสูงและไม่คุ้มกับงบประมาณ จึงเห็นควรโอน งบประมาณมาตั้งเป็นรายการใหม่เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์จำนวน ๑ เครื่อง ตาม งบประมาณในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่า ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถึงหมึก (เติมหมึกพิมพ์) ราคามาตรฐานตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กำหนด งบประมาณ ๔,๓๐๐ บาท โดยโอนงบประมาณจากหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ที่งบประมาณตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท โอนแล้ว งบประมาณ คงเหลือ ๕,๗๐๐ บาท

๒. พิจารณาแล้วพบว่าปัจจุบันสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด มีเครื่องทำ น้ำเย็นใช้งานจำนวน ๑ เครื่อง และในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จะจัดซื้อเพื่อให้บริการประชาชนอีก ๑ เครื่อง ซึ่งการทำน้ำเย็นต้องจัดซื้อน้ำถังมาใช้เติม และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาดเรา ได้ใช้น้ำจากการประปาส่วนภูมิภาคหากเราได้ติดเครื่องกรองน้ำจะเป็นการประหยัดงบประมาณ

จึงเห็นควรจัดซื้อเครื่องกรองน้ำมาติดตั้งโดยท่วงเข้ากับเครื่องทำน้ำเย็นที่จัดซื้อ จัดซื้อ ตามราคาตามท้องตลาดโดยมีคุณสมบัติในการกรองกลิ่น สี คลอรีน หินปูน ความกระด้าง สารกรองน้ำได้ต่อละ ๓ ลิตร ราคาเครื่องละ ๙,๐๐๐ บาท โดยโอนงบประมาณจาก งบประมาณในแผนงานบริหารงานทั่วไป หมวดค่าตอบแทนและใช้สอยวัสดุ ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ที่งบประมาณตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท โอนแล้ว งบประมาณคงเหลือ ๑,๐๐๐ บาท

การโอนงบประมาณหมวดครุภัณฑ์ ซึ่งเป็นการโอนรายการมาตั้งใหม่เป็นอำนาจอนุมัติของสภาตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๒๗

- ประธานสภา ฯ - จะมีสมาชิกสภาท่านใดอภิปรายสอบถามหรือไม่
- ที่ประชุมสภา ฯ - ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดอภิปรายสอบถาม
- ประธานสภา ฯ - ขอมติที่ประชุมสภาอนุมัติโอนงบประมาณสมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้โอนงบประมาณให้ลงมติโดยการยกมือ
- มติที่ประชุมสภา ฯ - ที่ประชุมสภามีมติอนุมัติให้โอนงบประมาณหมวดครุภัณฑ์แผนงานแผนงานเคหะและชุมชน และ แผนงานบริหารงานทั่วไป ตามที่นายก อบต. เสนอเป็นเอกฉันท์ ด้วยเสียง ๙ เสียง

**๔.๔ การพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑  
หมวดค่าครุภัณฑ์**

- ประธาน ฯ - ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้เสนอให้สภาพิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑ หมวดค่าครุภัณฑ์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๙ ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชี้แจงต่อที่ประชุม
- นายก อบต. - เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาดได้เห็นชอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยได้มีการอนุมัติงบประมาณในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าจัดซื้อโต๊ะหินอ่อนขนาดความยาวโต๊ะ ๑๗๐ ซม. กว้าง ๙๐ ซม. สูง ๘๐ ซม. จำนวน ๑ ชุด จัดซื้อตามราคาท้องตลาดงบประมาณตั้งไว้ ๘,๐๐๐ บาท นั้น

ปัจจุบันโต๊ะหินอ่อนที่จะดำเนินการจัดซื้อขนาดดังกล่าวไม่มีจำหน่ายในท้องตลาด ในท้องตลาดมีจำหน่ายแต่ขนาดความยาวโต๊ะ ๑๖๕ ซม. กว้าง ๘๕ ซม. สูง ๗๕ ซม. พร้อมเก้าอี้ยาว จำนวน ๒ ตัว เก้าอี้เล็ก จำนวน ๒ ตัว ราคา ๘,๐๐๐ บาท ซึ่งจะจัดหาไว้เพื่อให้บริการประชาชนที่มารับบริการที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ เป็นอำนาจอนุมัติของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ฯ ข้อ ๒๙ จึงขอให้สภาพิจารณาอนุมัติ ต่อไป

- ประธานสภา ฯ - จะมีสมาชิกสภาท่านใดอภิปรายสอบถามหรือไม่
- ที่ประชุมสภา ฯ - ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดอภิปรายสอบถาม
- ประธานสภา ฯ - ขอมติที่ประชุมสภาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณสมาชิกสภาท่านใดอนุมัติให้ลงมติโดยการยกมือ

มติที่ประชุมสภา ฯ - ที่ประชุมสภามีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย หมวดค่า  
ครุภัณฑ์ แผนงานบริหารงานทั่วไป เป็นเอกฉันท์ด้วยเสียง ๙ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

ประธานสภา ฯ - จะมีสมาชิกสภาท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่

เกษม พ่วงจารี - ด้วยปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาดมีงานในการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง งานตัด  
แต่งต้นไม้เพื่อป้องกันสาธารณภัย แต่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาดไม่มีรถกระเช้าของ  
ตนเอง ทำให้การซ่อมแซมอาจไม่ปลอดภัยต่อคนงานเห็นว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน  
หาดควรจะมีรถกระเช้าจำนวน ๑ คัน

นายก อบต. - งานซ่อมแซมไฟฟ้าของเรามีคนงานที่ทำอยู่ปัจจุบันก็สามารถทำงานได้อยู่ไม่ได้จำเป็นต้อง  
จัดหารถกระเช้าในช่วงระยะเวลานี้

ปลัด อบต. - ขอชี้แจงเพิ่มเติมจากท่านนายก อบต. ในเรื่องนี้ก็ได้สังเกตเห็นถึงความปลอดภัยของคนงาน  
อยู่ แต่การจัดหาต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก ประมาณหนึ่งล้านขึ้นไป และตามระเบียบ  
และหนังสือสั่งการชักซ้อมแนวทางการจ่ายขาดเงินสะสมก็ห้ามจ่ายขาดเงินสะสมในการ  
จัดหาครุภัณฑ์ ซึ่งต้องใช้งบประมาณตามปีงบประมาณ หากสมาชิกสภาต้องการที่ให้จัดหา  
รถกระเช้าก็ฝากถึงปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เราควรที่จะงดการจัดทำโครงการด้านโครงสร้าง  
พื้นฐาน ตามแผนและปรับปรุงเพิ่มเติมแผนอนุมัติงบประมาณในการจัดหารถกระเช้าตามที่  
สมาชิกสภาเสนอ เนื่องจากงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาดมีอยู่จำนวน  
จำกัด

ที่ประชุมสภา ฯ - รับทราบ

เอมวลี พหุพันธ์ - ด้วยเสียงตามสายของ อบต. ลำโพงที่หน้าบ้านถ้าดังมากเสียงจะแตกฟังไม่รู้เรื่อง และใน  
ส่วนของบ้านท่าช้างใต้ ปัจจุบันไม่ได้ยิน ขอให้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมต่อไป

นายก อบต. - ขอให้ปลัด อบต. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย

ที่ประชุมสภา ฯ - รับทราบ

ศิริโรจน์ บุญมั่น - ขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาดจัดหาถ้องวงจรปิดติดตั้งเขตติดต่อตำบลท่าช้าง  
ช่วงวัดท่าช้างล่างเนื่องจากมีการขโมยของจากวัด แล้วไม่สามารถจับผู้ร้ายได้

ปลัด อบต. - ในส่วนของการจัดหาถ้องวงจรปิด ปีงบประมาณนี้ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ และในส่วนนี้  
ไม่ได้มีการเสนอเข้าแผนพัฒนาไว้ ซึ่งฝากเรื่องขอให้มีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาใน  
ปีงบประมาณต่อ ๆ ไป

ที่ประชุมสภา ฯ - รับทราบ

ฉลวย จงเจริญ - ขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลอนุมัติงบประมาณเพื่อลงหินคลุกไหล่ทางในบางส่วนของ  
ถนนสายไร่แค หมู่ที่ ๔ ในส่วนที่สามารถลงได้เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรสะดวกปลอดภัยขึ้น

นายก อบต. - ขอให้กองช่างไปตรวจสอบและเสนอขออนุมัติงบประมาณต่อไป

ผ.อ.กองช่าง - ในการซ่อมแซมต้องตรวจสอบว่างบประมาณในปีงบประมาณนี้มีเพียงพอหรือไม่หากมีไม่  
เพียงพอจะต้องดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ที่ประชุมสภา ฯ - รับทราบ

ประธานสภา ฯ - บัดนี้ เวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา ไม่มีเรื่องพิจารณาอื่น ๆ ขอปิดการประชุมสภาวันนี้ การประชุมครั้งต่อไปประชุมในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ซึ่งเลขานุการจะเสนอเอกสารและจะแจ้งให้สมาชิกสภาทุกท่านทราบต่อไป

บันทึกรายงานการประชุม  
ไพฑูริย์ ตรัยรัตน์สถิต  
(นายไพฑูริย์ ตรัยรัตน์สถิต)  
เลขานุการสภา อบต.บ้านหาด

ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
ศิริโรจน์ บุญมัน  
(นายศิริโรจน์ บุญมัน)  
ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ฉลวย จงเจริญ  
(นายฉลวย จงเจริญ)  
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

สุชาติ ดีประเสริฐ  
(นายสุชาติ ดีประเสริฐ)  
กรรมการตรวจรายงานการประชุม





ที่ ๐๐๑ / ๒๕๖๐

วันที่ ๒๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาแปรญัตติ

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

ข้าพเจ้าคณะกรรมการแปรญัตติ เรื่องข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ได้ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ไม่มีสมาชิกไม่มีสมาชิกสภาท่านใด เสนอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาดไม่ได้มีการเสนอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ฯ ตามที่เสนอต่อที่ประชุม ประกอบกับคณะกรรมการมีความเห็นยืนตามร่างข้อบัญญัติเดิมของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ดังรายงานการประชุมและร่างข้อบัญญัติฉบับที่ได้มีการแปรญัตติที่ได้เสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณานำแจ้งที่ประชุมสภาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ

(นายสุชาติ ตีประเสริฐ)

ประธานกรรมการแปรญัตติ